

TỈNH ỦY PHÚ YÊN

*

Số 88 -CV/TU

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phú Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2021

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỈNH PHÚ YÊN

ĐẾN

Số: 2471

Ngày: 29/4/2021

Chuyển:

Số và ký hiệu HS:

Kính gửi: - Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh.

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng, đã bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia ở khu vực Châu Á gần và có biên giới với nước ta như Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan, Ấn Độ. Tại Việt Nam, mặc dù chúng ta cơ bản đã kiểm soát tốt tình hình; tuy nhiên, khả năng dịch bệnh xâm nhập từ nước ngoài vào và bùng phát trở lại đối với nước ta là rất lớn.

Quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 27/4/2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; để tiếp tục khống chế và kiểm soát tốt dịch Covid-19, tránh trường hợp dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong tỉnh, đồng thời thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các bộ, ngành chức năng và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (mới nhất là Công văn số 86-CV/TU ngày 24/4/2021) liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị.

2- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là thực hiện phương châm “*phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình*”; thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” trong phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động xây dựng các phương án chống dịch, rà soát lại các kịch

bản để điều chỉnh, bổ sung phù hợp, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn; tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập để chủ động chuẩn bị cho các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt tại các cơ sở y tế, khu cách ly, địa điểm công cộng tập trung đông người, phương tiện giao thông công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú... Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết.

Chỉ đạo khẩn trương tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, đúng đối tượng theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc-xin Covid-19 và bảo đảm độ bao phủ tiêm chủng trên địa bàn.

Sẵn sàng cơ sở thuốc, hoá chất, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm và các điều kiện liên quan khác để phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch.

Phân công cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm công tác trực chiến phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 cũng như trong đợt bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới.

3- Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan chức năng, cùng các địa phương phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên khu vực biên giới biển của tỉnh; theo dõi nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các tuyến, địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp xâm nhập, đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh.

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tạo sự đồng thuận xã hội trong công tác chống dịch ở từng địa phương, đơn vị. *mm*

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Lưu VPTU.



Phạm Đại Dương



Lời kêu gọi phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Kính gửi: Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và nhân dân tỉnh Phú Yên.

Đại dịch Covid-19 đang hoành hành tại nhiều nước trên thế giới và trong khu vực như Campuchia, Lào, Thái Lan và đặc biệt là Ấn Độ - một quốc gia Nam Á đông dân.

Tình hình hiện nay cho thấy, đại dịch có nguy cơ bùng phát trở lại ở Việt Nam bất cứ lúc nào. Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo đến các cấp, ngành, địa phương, cùng toàn dân khẩn trương và quyết liệt phòng chống dịch, bảo vệ an toàn cho đất nước, cho nhân dân.

Muốn đất nước an toàn, thì từng địa phương phải an toàn, từng nhà phải an toàn, từng người dân phải an toàn. Mỗi người dân tự bảo vệ mình không bị nhiễm dịch bệnh là góp phần bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

Yêu cầu đó, trước hết đòi hỏi lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp phải thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở để chỉ đạo, thông tin, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh, không để bùng phát dịch bệnh trên địa bàn.

Mỗi người dân là một công sự tự bảo vệ mình, tôi kêu gọi nhân dân trong tỉnh nâng cao ý thức phòng dịch, tuyệt đối chấp hành các quy định phòng dịch của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các cấp, ngành chức năng. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế.

Trong dịp lễ 30/4 và 01/5, có thể sẽ có nhiều du khách đến tham quan du lịch tại Phú Yên, xin đề nghị du khách chấp hành các quy định phòng dịch của địa phương, tự bảo vệ sức khỏe cho mình và cho cộng đồng.

Niềm vui kỷ niệm Ngày thống nhất chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta vượt qua được đại dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho toàn dân để xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Cả hệ thống chính trị và toàn dân hãy cùng đồng lòng góp sức phòng, chống hiệu quả đại dịch Covid-19!

Phú Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Phạm Đại Dương
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên